



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑๐๕

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน คณะบดีคณะพัฒนากาการท่องเที่ยว

ตามที่ได้มีกระแสของภาพยนตร์เรื่อง "Lost in Thailand" ภาพยนตร์ตลกของจีนที่กวาดรายได้ถล่มทลาย และทำสถิติเป็นหนังจีนที่เปิดตัวสูงสุดตลอดกาลในจีนแผ่นดินใหญ่ ได้ปลุกให้ชาวจีนจำนวนมากเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ เพื่อตามรอยภาพยนตร์เรื่องดัง ซึ่งก็สร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ไม่น้อย นั้น แต่เนื่องจากในช่วงปี ๒๕๕๗ มีเสียงคนเชียงใหม่กล่าวถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนบางกลุ่มที่ทำผิดระเบียบในหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น การแย่งขึ้นรถรางของนักศึกษา และบางคนได้เข้าไปรบกวนวุ่นวายในขณะที่มีการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ชาวจีนใส่ชุดนักศึกษาไทยเดินถ่ายรูปไปทั่วมหาวิทยาลัย รวมทั้งนำเต็นท์มากางนอนริมอ่างแก้วอีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้ออกกฎจัดระเบียบการท่องเที่ยวของชาวจีนใหม่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนหนึ่งเริ่มมองหาจุดหมายแห่งใหม่แทนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีสถานที่สวยงามและบรรยากาศดีไม่แพ้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั่นก็คือ "มหาวิทยาลัยแม่โจ้" โดยได้มีการโพสต์ในกระดานระบายความสวยงามของมหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมภาพถ่าย ทำให้ชาวจีนหลาย ๆ คนเริ่มสนใจจะเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วย

จากเรื่องดังกล่าวข้างต้น อธิการบดีได้มอบหมายให้คณะพัฒนากาการท่องเที่ยววางมาตรการและแผนการดำเนินการรองรับ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวจีนมาเรียนด้านการท่องเที่ยวอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงมีทีมงานด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้ว สำหรับสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและโดยรอบแม่โจ้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวยงามมากมาย ซึ่งบางส่วนเรียกได้ว่าเป็น Unseen Thailand โดยเฉพาะฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มนักท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติชุมชนบ้านโป่ง ซึ่งมีชมรมจักรยานและนักปั่นมาเที่ยวอยู่ตลอด ถือเป็นป่าใกล้เมืองเชียงใหม่ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดูแลร่วมกับชุมชนมาโดยตลอด หากนักท่องเที่ยวชาวจีนสนใจมาเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็ยินดีให้การต้อนรับแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ ไม่ทำลายวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมที่ดั้งเดิม เน้นการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ ในส่วนของนักศึกษาและบุคลากรมุ่งสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้ทุกคนเปิดใจรับ ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นปัญหา แต่อยากให้มองเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เราจะได้เรียนรู้จัก

เพื่อนชาวต่างชาติ และถือเป็นความภูมิใจที่ทำให้ คนได้รู้จักแม่ใจที่สวยงาม” ทั้งนี้ คณะบดีคณะ
พัฒนาการท่องเที่ยวได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้น คณะฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศเฉพาะพื้นที่) ซึ่งจะสิ้นสุด
โครงการในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗

๒. จัดประเภทเส้นทางท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยไว้ ๓ เส้นทาง ได้แก่ ๑) เส้นทางพันธุ์
พืช ๒) เส้นทางเกษตรอินทรีย์ และ ๓) เส้นทางเศรษฐกิจ

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒
มีนาคม ๒๕๕๗ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า การพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัย ควร
พิจารณาการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวให้มีความกลมกลืน เน้นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
สร้างสรรค์ สิ่งสำคัญต้องไม่ทำลายธรรมชาติ ทั้งนี้ ในกรณีของนักท่องเที่ยวชาวจีน
มหาวิทยาลัยต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการรองรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวให้ชัดเจน มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวทั้ง
ภาครัฐและเอกชนด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้คณะบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาในวันที่ ๒๓
เมษายน ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(อาจารย์รัชฎู เชื้อวิโรจน์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ